

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. - สผ.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) และ  
การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติงาน  
งบประมาณ และรายละเอียดโครงการ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง  
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  
และเสนอสำนักงบประมาณ เข้าระบบการจัดตั้งงบประมาณ ในช่วงเดือนมกราคม หรือเสนอไปที่แหล่งทุนอื่น  
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เห็นควรให้มีเกณฑ์การพิจารณาโครงการ  
ในเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงการเสนอขอโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการจัดทำ  
โครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเสนอให้มีการจัดทำโครงการที่มี  
บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน สผ. ซึ่งภายหลังการประชุม ได้มีการทบทวนโครงการ  
ภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. โดยได้ยกเลิกการ  
ดำเนินงาน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลก เนื่องจาก ผลผลิต  
ของโครงการเป็นการจัดทำรายงานแห่งชาติ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดทำที่  
ความเห็นของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ จะไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนในระดับพื้นที่  
และ ๒) การติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจาก ผลผลิตของโครงการเป็นการ  
จัดทำข้อมูลสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ในกลุ่มพืชมีท่อลำเลียง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ได้ดำเนินการไปแล้ว

คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการทบทวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ตามผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น  
ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นำเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มาใช้จัดลำดับ  
ความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้  
คณะกรรมการฯ จัดทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

๒. ให้ปรับเนื้อหาของโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น การศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทย ยังไม่เคยมีการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวม

๓. ให้กองที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียม รายละเอียดข้อมูลสำหรับการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่ อพ.สธ. กำหนด และให้นำเสนอคณะทำงานฯ พิจารณา ก่อนส่งให้ อพ.สธ. ตามกำหนดเวลาต่อไป โดยให้เสนอโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์/แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง มีการทำงานร่วมกับเครือข่าย และให้คณะทำงานฯ กลับกรองโครงการที่ได้ลำดับคะแนน A และ B จัดส่งให้ อพ.สธ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. โดยปรับแก้ไข เกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เป็น ๒ หัวข้อหลัก ได้แก่ ๑) เกณฑ์ความสอดคล้องกับ นโยบายระดับชาติ ความเร่งด่วน ความยั่งยืน และบูรณาการการดำเนินงานภายใต้ สผ. และ ๒) เกณฑ์ความ สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. และการจัดลำดับของ อพ.สธ. พร้อมทั้ง ได้กำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ ในเบื้องต้น และได้ประสานกองที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ อพ.สธ. ภายในเดือนสิงหาคม ศกนี้

#### มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบเกณฑ์และค่าคะแนนในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อเป็น กรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการของ สผ. ที่จะเสนอเป็นโครงการในแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ.

๒. ให้กองที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ตามที่ อพ.สธ. กำหนด โดยให้ กสช. เป็นหลักในการจัดทำโครงการที่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภายใน สผ. และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อจักได้เวียน คณะทำงานฯ พิจารณากลับกรองโครงการ ก่อนจัดส่งให้ อพ.สธ. ต่อไป